

4 Thái Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

sau xử lý của Bệnh viện Đa khoa tỉnh được thu gom, đầu nối tạm thời vào hệ thống thu gom, xử lý và thoát nước thải 10.000m³/ngày đêm của thành phố Thái Bình. Tuy nhiên, trạm xử lý nước thải của thành phố hiện đã đạt 95% công suất thiết kế, do đó không thể tiếp tục tiếp nhận, xử lý nước thải y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung bàn một số giải pháp xả nước thải của Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhằm bảo đảm đúng quy định hiện hành. Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện dự án theo đúng quyết định phê duyệt của UBND tỉnh. Để dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống xử lý nước thải y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh đi vào hoạt động, đồng chí yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại các văn bản, quy định của nhà nước để tiếp tục tham mưu cho tỉnh để ra các giải pháp xử lý hiệu quả nước thải y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trước mắt, cấp phép tạm thời đến hết năm 2019 cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh xả thải vào hệ thống thu gom, xử lý và thoát nước

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

chỉ tiêu thi đua, nhất là thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống các loại tội phạm, cứu hộ, cứu nạn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội trên khu vực biên giới của tỉnh...

Công tác thi đua, khen thưởng từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm đúng nguyên tắc, kịp thời, dân chủ, đã kịp thời động viên, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của lực lượng BDBP tỉnh. Giai đoạn 2013 - 2018, Đảng bộ BDBP tỉnh luôn đạt trong sạch, vững

HỌC TẬP, QUẢN TRIỆT, TRIỂN KHAI...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 5/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 33, Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị (khóa XII). Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị, Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND các huyện, thành phố; ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương

thải của thành phố Thái Bình. Đồng thời, yêu cầu Sở Y tế phải báo cáo tỉnh về tình hình xả thải của Bệnh viện Đa khoa tỉnh sau khi dự án hết thời hạn bảo hành.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo về đề xuất tài trợ quy hoạch thăm dò, khai thác cát ven biển trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định việc cho phép thăm dò, khai thác cát ven biển trên địa bàn tỉnh là chủ trương đúng; đồng thời, hoan nghênh các doanh nghiệp đã tích cực hưởng ứng việc tài trợ để công tác lập quy hoạch sớm được hoàn thành. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất với chủ trương nhận tài trợ của các doanh nghiệp không kèm theo các điều kiện ràng buộc; yêu cầu chia làm hai khu vực để lập quy hoạch theo địa giới hành chính của huyện Thái Thụy và huyện Tiền Hải, trên cơ sở đó Sở Xây dựng sẽ tham mưu cho tỉnh lựa chọn hai đơn vị tư vấn có đủ năng lực thực hiện quy hoạch theo đúng quy trình.

Cũng trong chiều ngày 5/12, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

UBND tỉnh đã đi kiểm tra nhà máy xử lý nước thải y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và trạm xử lý nước thải của thành phố Thái Bình. Cùng đi có đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và thành phố Thái Bình.

Nhà máy xử lý nước thải y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh do Sở Y tế làm chủ đầu tư, khởi công xây dựng từ tháng 6/2018, dự kiến đến cuối tháng 12/2018 sẽ hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Sau khi kiểm tra nhà máy, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị thi công cần cam kết bảo đảm chất lượng công trình; Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh phải có phương án để phòng các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình theo đúng thiết kế, lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, từ đó kết nối, truyền dẫn dữ liệu kết quả quan trắc về Sở Tài nguyên và Môi trường để giám sát, theo dõi chất lượng nước thải sau xử lý.

Đến kiểm tra trạm xử lý nước thải của thành phố Thái Bình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Đây là dây chuyền được đầu tư với những thiết bị công nghệ rất hiện đại. Năm trên điện tích Zha, trạm xử lý nước thải của thành phố Thái Bình có

đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đổi mới dung, hình thức, đưa công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT đi vào nền

nhạc; đơn vị 5 năm liên nhận cờ thi đua của Bộ Tư lệnh BDBP; nhiều lượt tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành, địa phương khen thưởng. Năm 2018, BDBP tỉnh đề nghị Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua trong thực hiện phong trào TĐQT.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích BDBP tỉnh đạt được trong phong trào TĐQT những năm qua. Để thực hiện hiệu quả phong trào TĐQT giai đoạn 2018 - 2023, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Những nội dung quán triệt trong hội nghị lần này là những quan điểm, chủ trương, đường lối rất mới và quan trọng của Đảng về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đây là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và của toàn dân nên việc học tập các nghị quyết lần này có ý nghĩa quan trọng trong chỉ đạo và nhận thức tới đây.

Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung học tập, lĩnh hội những nội dung cơ bản, cốt lõi nhất của hai nghị quyết, tập trung nghiên cứu, thảo luận và viết thu hoạch, đóng góp ý kiến vào các kế hoạch, dự

thảo chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa XII). Đồng thời, sau hội nghị, các đại biểu cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, quán triệt đầy đủ các nội dung của nghị quyết, biến các nội dung của nghị quyết thành hành động, nhận thức, tu duy để vận dụng một cách nhuần nhuyễn trong qua trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã quán triệt một số nội dung cơ bản Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong đó,

công suất 10.000m³/ngày đêm, được khánh thành, đưa vào sử dụng từ năm 2016 và thực hiện xử lý nước thải sinh hoạt của toàn bộ các hộ dân trên địa bàn thành phố. Để nâng cao hiệu quả của trạm xử lý nước thải, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố và ban quản lý trạm thực hiện nghiêm quy trình do Sở Y tế làm chủ đầu tư, khởi công xây dựng từ tháng 6/2018, dự kiến đến cuối tháng 12/2018 sẽ hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Sau khi kiểm tra nhà máy, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị thi công cần cam kết bảo đảm chất lượng công trình; Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh phải có phương án để phòng các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình theo đúng thiết kế, lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, từ đó kết nối, truyền dẫn dữ liệu kết quả quan trắc về Sở Tài nguyên và Môi trường để giám sát, theo dõi chất lượng nước thải sau xử lý.

Đến kiểm tra trạm xử lý nước thải của thành phố Thái Bình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Đây là dây chuyền được đầu tư với những thiết bị công nghệ rất hiện đại. Năm trên điện tích Zha, trạm xử lý nước thải của thành phố Thái Bình có

đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đổi mới dung, hình thức, đưa công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả; xây dựng mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời, kết hợp tốt giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, giữa thi đua với tổ chức khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng. Chủ trương công tác kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các cơ

quan, đơn vị. Tiếp tục giữ vững đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, bảo đảm thống nhất trong nội bộ; phát huy hơn nữa bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và

truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ, đội địa bàn. Tích cực triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với củng cố quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị BDBP tỉnh làm tốt công tác quản tình hình, bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư trên tuyến biên phòng; đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động nhân

nhân mạnh 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần của phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đối mới, nâng cao chất lượng và hiệu

quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 có

động tài chính cá nhân, không có tài sản thế chấp bảo đảm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rúm ro dẫn tới mất an ninh trật tự trên địa bàn nên ngày từ tháng 4/2018, sau khi nhận được thông báo và những hướng dẫn về nghiệp vụ của Công an huyện, xã An Đông đã có nhiều thông báo, cảnh báo tới tận cơ sở thôn để nâng cao nhận thức của người dân. Hiện tại, chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng theo dõi sự việc, nắm bắt tư tưởng trong nhân dân, kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân bình tĩnh, tránh các trường hợp quá khích, gây phức tạp địa bàn, hướng dẫn người dân xếp, trả nợ cho người góp phường, hội. Đây là các giao dịch tài chính dân sự, hiện tại, chính quyền địa phương chưa nhận được đơn từ khiếu nại, tố cáo của người dân nên đang đúng các biện pháp vận động, hòa giải, chưa xử lý sự việc theo pháp luật. Ông Nguyễn Văn Nhất, Trưởng Công an xã An Đông cho biết: Xác định đây là những hình thức giao dịch, duy

trên tuyến chấp hành việc đi dời, tái định cư, giải phóng mặt bằng để các dự án bảo đảm tiến độ đi ra. Tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng, các sở, ban, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, an sinh xã hội..., góp phần thắt chặt tình cảm quân dân, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng BDBP.

Nhân dịp này, 28 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào TĐQT giai đoạn 2013 - 2018 được Bộ Tư lệnh BDBP, UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh khen thưởng.

Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia trong đó nêu rõ 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu với mục tiêu chung là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia; xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới và cả nước.

Trên cơ sở nội dung hai nghị quyết được truyền đạt, các đại biểu sẽ đóng góp ý kiến vào dự thảo chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc thực hiện Nghị quyết số 33 và Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị để Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn chỉnh, sớm ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện các nghị quyết trên.

động tài chính cá nhân, không có tài sản thế chấp bảo đảm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rúm ro dẫn tới mất an ninh trật tự trên địa bàn nên ngày từ tháng 4/2018, sau khi nhận được thông báo và những hướng dẫn về nghiệp vụ của Công an huyện, xã An Đông đã có nhiều thông báo, cảnh báo tới tận cơ sở thôn để nâng cao nhận thức của người dân. Hiện tại, chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng theo dõi sự việc, nắm bắt tư tưởng trong nhân dân, kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân bình tĩnh, tránh các trường hợp quá khích, gây phức tạp địa bàn, hướng dẫn người dân xếp, trả nợ cho người góp phường, hội. Đây là các giao dịch tài chính dân sự, hiện tại, chính quyền địa phương chưa nhận được đơn từ khiếu nại, tố cáo của người dân nên đang đúng các biện pháp vận động, hòa giải, chưa xử lý sự việc theo pháp luật. Ông Nguyễn Văn Nhất, Trưởng Công an xã An Đông cho biết: Xác định đây là những hình thức giao dịch, duy

trên tuyến chấp hành việc đi dời, tái định cư, giải phóng mặt bằng để các dự án bảo đảm tiến độ đi ra. Tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng, các sở, ban, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, an sinh xã hội..., góp phần thắt chặt tình cảm quân dân, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng BDBP.

Nhân dịp này, 28 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào TĐQT giai đoạn 2013 - 2018 được Bộ Tư lệnh BDBP, UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh khen thưởng.

Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia trong đó nêu rõ 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu với mục tiêu chung là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia; xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới và cả nước.

Trên cơ sở nội dung hai nghị quyết được truyền đạt, các đại biểu sẽ đóng góp ý kiến vào dự thảo chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc thực hiện Nghị quyết số 33 và Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị để Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn chỉnh, sớm ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện các nghị quyết trên.

động tài chính cá nhân, không có tài sản thế chấp bảo đảm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rúm ro dẫn tới mất an ninh trật tự trên địa bàn nên ngày từ tháng 4/2018, sau khi nhận được thông báo và những hướng dẫn về nghiệp vụ của Công an huyện, xã An Đông đã có nhiều thông báo, cảnh báo tới tận cơ sở thôn để nâng cao nhận thức của người dân. Hiện tại, chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng theo dõi sự việc, nắm bắt tư tưởng trong nhân dân, kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân bình tĩnh, tránh các trường hợp quá khích, gây phức tạp địa bàn, hướng dẫn người dân xếp, trả nợ cho người góp phường, hội. Đây là các giao dịch tài chính dân sự, hiện tại, chính quyền địa phương chưa nhận được đơn từ khiếu nại, tố cáo của người dân nên đang đúng các biện pháp vận động, hòa giải, chưa xử lý sự việc theo pháp luật. Ông Nguyễn Văn Nhất, Trưởng Công an xã An Đông cho biết: Xác định đây là những hình thức giao dịch, duy

Công ty TNHH Phát triển Neo Neon Việt Nam có 100% vốn đầu tư nước ngoài, được thành lập từ năm 2008, chuyên sản xuất, kinh doanh đèn led, đèn mini truyền thống, đèn dây trang trí, đèn sân khấu... Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, Công ty chỉ sử dụng hết một phần diện tích đất được tỉnh cấp. Vì thế, Công ty mong muốn được trả lại cho tỉnh phần đất không sử dụng đến đồng thời tiếp tục mở rộng sản xuất, kinh doanh trên phần đất còn lại.

Ghi nhận thành lập Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các hoạt động của cấp ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, trong đó phải đề xuất cụ thể các nội dung về: cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ chế hoạt động, lộ trình thực hiện; lấy ý kiến của các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; gửi dự thảo đề án về Ban Tổ chức Tỉnh ủy, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tuần tới. Các công việc phải được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc để đến tháng 1 năm 2019, Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các hoạt động của cấp ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đi vào hoạt động đúng theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

phát triển kinh tế - xã hội như: tổng giá trị sản xuất đạt trên 16.700 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo đã giảm còn 2,35%; phần dư 90% trở lên tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể đạt trong sạch, vững mạnh; 90% trở lên chính quyền cơ sở đạt vững mạnh... Để thực hiện mục tiêu đề ra, huyện chỉ đạo các địa phương trong huyện chú trọng phát triển nông nghiệp bền vững. Tiếp tục hoàn thiện và phát triển các tiêu chí nông thôn mới. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Thực hiện hiệu quả các hoạt động văn hóa - xã hội. Quan tâm thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về việc thực hiện dự toán ngân sách năm 2018 và dự kiến dự toán thu, chi ngân sách năm 2019; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 và dự kiến phân bổ kế hoạch năm 2019 trên địa bàn huyện.

VŨ THU...

Các xã, thị trấn và HTXNN đón đóc các chủ máy tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương cày lật đất ở những diện tích cây vụ đông đã cho thu hoạch nhằm cắt đứt mao mạch vận chuyển khí độc từ tầng đất cày lên tầng canh tác, diệt cỏ dại, lúa chết trên đồng ruộng. Các HTXNN bảo đảm nước tưới đối với vùng trồng cây vụ đông, đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi đồng xuân, vệ sinh đồng ruộng, phát động nông dân đánh bắt chuột bằng biện pháp thủ công. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp cùng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn nông dân phòng, trừ sâu bệnh kịp thời, bảo vệ kết quả sản xuất vụ đông.

Ngày 5/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp tại Văn phòng Tỉnh ủy để nghiên cứu, thảo luận và chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 có

động tài chính cá nhân, không có tài sản thế chấp bảo đảm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rúm ro dẫn tới mất an ninh trật tự trên địa bàn nên ngày từ tháng 4/2018, sau khi nhận được thông báo và những hướng dẫn về nghiệp vụ của Công an huyện, xã An Đông đã có nhiều thông báo, cảnh báo tới tận cơ sở thôn để nâng cao nhận thức của người dân. Hiện tại, chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng theo dõi sự việc, nắm bắt tư tưởng trong nhân dân, kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân bình tĩnh, tránh các trường hợp quá khích, gây phức tạp địa bàn, hướng dẫn người dân xếp, trả nợ cho người góp phường, hội. Đây là các giao dịch tài chính dân sự, hiện tại, chính quyền địa phương chưa nhận được đơn từ khiếu nại, tố cáo của người dân nên đang đúng các biện pháp vận động, hòa giải, chưa xử lý sự việc theo pháp luật. Ông Nguyễn Văn Nhất, Trưởng Công an xã An Đông cho biết: Xác định đây là những hình thức giao dịch, duy

động tài chính cá nhân, không có tài sản thế chấp bảo đảm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rúm ro dẫn tới mất an ninh trật tự trên địa bàn nên ngày từ tháng 4/2018, sau khi nhận được thông báo và những hướng dẫn về nghiệp vụ của Công an huyện, xã An Đông đã có nhiều thông báo, cảnh báo tới tận cơ sở thôn để nâng cao nhận thức của người dân. Hiện tại, chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng theo dõi sự việc, nắm bắt tư tưởng trong nhân dân, kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân bình tĩnh, tránh các trường hợp quá khích, gây phức tạp địa bàn, hướng dẫn người dân xếp, trả nợ cho người góp phường, hội. Đây là các giao dịch tài chính dân sự, hiện tại, chính quyền địa phương chưa nhận được đơn từ khiếu nại, tố cáo của người dân nên đang đúng các biện pháp vận động, hòa giải, chưa xử lý sự việc theo pháp luật. Ông Nguyễn Văn Nhất, Trưởng Công an xã An Đông cho biết: Xác định đây là những hình thức giao dịch, duy

động tài chính cá nhân, không có tài sản thế chấp bảo đảm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rúm ro dẫn tới mất an ninh trật tự trên địa bàn nên ngày từ tháng 4/2018, sau khi nhận được thông báo và những hướng dẫn về nghiệp vụ của Công an huyện, xã An Đông đã có nhiều thông báo, cảnh báo tới tận cơ sở thôn để nâng cao nhận thức của người dân. Hiện tại, chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng theo dõi sự việc, nắm bắt tư tưởng trong nhân dân, kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân bình tĩnh, tránh các trường hợp quá khích, gây phức tạp địa bàn, hướng dẫn người dân xếp, trả nợ cho người góp phường, hội. Đây là các giao dịch tài chính dân sự, hiện tại, chính quyền địa phương chưa nhận được đơn từ khiếu nại, tố cáo của người dân nên đang đúng các biện pháp vận động, hòa giải, chưa xử lý sự việc theo pháp luật. Ông Nguyễn Văn Nhất, Trưởng Công an xã An Đông cho biết: Xác định đây là những hình thức giao dịch, duy

động tài chính cá nhân, không có tài sản thế chấp bảo đảm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rúm ro dẫn tới mất an ninh trật tự trên địa bàn nên ngày từ tháng 4/2018, sau khi nhận được thông báo và những hướng dẫn về nghiệp vụ của Công an huyện, xã An Đông đã có nhiều thông báo, cảnh báo tới tận cơ sở thôn để nâng cao nhận thức của người dân. Hiện tại, chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng theo dõi sự việc, nắm bắt tư tưởng trong nhân dân, kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân bình tĩnh, tránh các trường hợp quá khích, gây phức tạp địa bàn, hướng dẫn người dân xếp, trả nợ cho người góp phường, hội. Đây là các giao dịch tài chính dân sự, hiện tại, chính quyền địa phương chưa nhận được đơn từ khiếu nại, tố cáo của người dân nên đang đúng các biện pháp vận động, hòa giải, chưa xử lý sự việc theo pháp luật. Ông Nguyễn Văn Nhất, Trưởng Công an xã An Đông cho biết: Xác định đây là những hình thức giao dịch, duy

động tài chính cá nhân, không có tài sản thế chấp bảo đảm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rúm ro dẫn tới mất an ninh trật tự trên địa bàn nên ngày từ tháng 4/2018, sau khi nhận được thông báo và những hướng dẫn về nghiệp vụ của Công an huyện, xã An Đông đã có nhiều thông báo, cảnh báo tới tận cơ sở thôn để nâng cao nhận thức của người dân. Hiện tại, chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng theo dõi sự việc, nắm bắt tư tưởng trong nhân dân, kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân bình tĩnh, tránh các trường hợp quá khích, gây phức tạp địa bàn, hướng dẫn người dân xếp, trả nợ cho người góp phường, hội. Đây là các giao dịch tài chính dân sự, hiện tại, chính quyền địa phương chưa nhận được đơn từ khiếu nại, tố cáo của người dân nên đang đúng các biện pháp vận động, hòa giải, chưa xử lý sự việc theo pháp luật. Ông Nguyễn Văn Nhất, Trưởng Công an xã An Đông cho biết: Xác định đây là những hình thức giao dịch, duy

Thứ năm, ngày 6 tháng 12 năm 2018

ĐỀ XUẤT THÀNH LẬP... (Tiếp theo trang 1)

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Thái Bình dự kiến sẽ thành lập Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các hoạt động của cấp ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy dựa trên nguyên tắc tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tại hội nghị, đại diện các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy thống nhất với chủ trương trên, đồng thời đóng góp ý kiến về cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, cơ chế hoạt động và thời gian, lộ trình thực hiện...

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu xây dựng dự thảo đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các hoạt động của cấp ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, trong đó phải đề xuất cụ thể các nội dung về: cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ chế hoạt động, lộ trình thực hiện; lấy ý kiến của các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; gửi dự thảo đề án về Ban Tổ chức Tỉnh ủy, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tuần tới. Các công việc phải được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc để đến tháng 1 năm 2019, Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các hoạt động của cấp ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đi vào hoạt động đúng theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

HƯNG HÀ... (Tiếp theo trang 1)

phát triển kinh tế - xã hội như: tổng giá trị sản xuất đạt trên 16.700 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo đã giảm còn 2,35%; phần dư 90% trở lên tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể đạt trong sạch, vững mạnh; 90% trở lên chính quyền cơ sở đạt vững mạnh... Để thực hiện mục tiêu đề ra, huyện chỉ đạo các địa phương trong huyện chú trọng phát triển nông nghiệp bền vững. Tiếp tục hoàn thiện và phát triển các tiêu chí nông thôn mới. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Thực hiện hiệu quả các hoạt động văn hóa - xã hội. Quan tâm thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về việc thực hiện dự toán ngân sách năm 2018 và dự kiến dự toán thu, chi ngân sách năm 2019; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 và dự kiến phân bổ kế hoạch năm 2019 trên địa bàn huyện.

VŨ THU...

(*Tiếp theo trang 1*)

Các xã, thị trấn và HTXNN đón đóc các chủ máy tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương cày lật đất ở những diện tích cây vụ đông đã cho thu hoạch nhằm cắt đứt mao mạch vận chuyển khí độc từ tầng đất cày lên tầng canh tác, diệt cỏ dại, lúa chết trên đồng ruộng. Các HTXNN bảo đảm nước tưới đối với vùng trồng cây vụ đông, đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi đồng xuân, vệ sinh đồng ruộng, phát động nông dân đánh bắt chuột bằng biện pháp thủ công. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp cùng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn nông dân phòng, trừ sâu bệnh kịp thời, bảo vệ kết quả sản xuất vụ đông.

THÁI THUY 99,5% trẻ trong độ tuổi được uống Vitamin A

Trong hai ngày 5 - 6/12, Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy tổ chức thực hiện ngày y chất dinh dưỡng đợt 2 năm 2018 cho trẻ từ 6 - 36 tháng tuổi uống bổ sung Vitamin A và khám phân loại bệnh tật, cân đo chỉ số phát triển phỏng, chống suy dinh dưỡng. Trung tâm Y tế huyện đã xây dựng kế hoạch đồng loạt cho trẻ trong độ tuổi uống Vitamin A và cân đo chỉ số phát triển trong ngày 5/12 tại các trạm y tế xã. Theo tổng hợp, tổng số trẻ trong độ tuổi từ 6 - 36 tháng tuổi được uống bổ sung Vitamin A trong đợt này của huyện Thái Thụy là 11.352 cháu. Đến cuối ngày đã có 11.297 trẻ được uống Vitamin A và cân đo các chỉ số, chiếm tỷ lệ 99,5% tổng số trẻ.

Theo kế hoạch thực hiện ngày y chất dinh dưỡng đợt 2, trong ngày 6/12, các trạm y tế xã trong huyện sẽ đồng loạt tổ chức khám phân loại bệnh tật, phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ từ 37 - 60 tháng tuổi.

HÀ ĐUNG

THÔNG BÁO
Thời gian tổ chức thi đấu giải vô địch bóng bàn Đại hội thể dục thể thao tỉnh Thái Bình lần thứ VIII

Thực hiện kế hoạch tổ chức thi đấu các môn thể thao trong chương trình Đại hội thể dục thể thao tỉnh Thái Bình lần thứ VIII năm 2018, ngày 14/11/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông báo số 40/TB-SVHTTDL về việc thay đổi thời gian tổ chức giải bóng bàn năm 2018; để công tác tổ chức giải được diễn ra thành công, đúng tiến độ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo thời gian, địa điểm cụ thể tổ chức giải như sau:

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia thi đấu giải, muộn nhất: 16h00' ngày 10/12/2018 tại Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (liên hệ đồng chí Hoàng Thanh Nhân - Thanh tra viên, số điện thoại: 0949.233.966).
- Thời gian họp chuyên môn, bốc thăm: 8h00' ngày 13/12/2018 tại hội trường tầng 3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Thời gian thi đấu: các ngày 15 - 16/12/2018 (khai mạc từ 7h30 ngày 15/12), tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện TĐTT (phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình).
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo.

THÔNG BÁO
TIN TRÚNG THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC

Bộ 15 vé giải Đặc biệt xổ số miền Bắc
Trị giá **3 tỷ 240** triệu đồng
Mở thưởng ngày **01** tháng **12** năm **2018**
Số trúng thưởng: **72729**
Đã ra thường tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng - Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.
Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ.
Mọi thông tin cá nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.
CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG